

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5431 - THỨ SÁU NGÀY 1/11/2019 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 3822472 - 3822473 • Fax: 3827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX

* Thông qua 5 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

Ngày 31/10, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận và UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Mak, kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp; UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa; cùng đông đủ lãnh đạo các ban Đảng, các sở, ngành liên quan và các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức

Quận nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, xem xét Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về sửa đổi bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B khởi công mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện hợp phần 2: Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...

XEM TIẾP TRANG 2



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận bế mạc kỳ họp.

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu”

TÁC PHẨM CÁN KIỂM LIÊM CHÍNH, THÁNG 6 NĂM 1949

TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐOÀN VĂN VIỆT:

Xây dựng, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Ngày 30 - 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu thảo luận.

TRANG 2

TIẾN TỚI LIÊN HOAN MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU TOÀN TỈNH LẦN THỨ I - NĂM 2020:

Nhân rộng mô hình, chọn lựa điển hình



Là phường trung tâm của thành phố với dân cư đông đúc, nhưng Phường 2 - Đà Lạt được đánh giá là phường có nếp sống và đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: N.Thi

TRANG 4

Thời điểm thuận lợi để đầu tư...

TRANG 3

KINH TẾ

Nuôi gà Lạc Thủy ở vùng sâu Bảo Thuận

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Truyền niềm đam mê lịch sử cho các thế hệ học trò

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Lúng túng xác định ranh các lô đất ở Khu quy hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền

TRANG 7

“Máu rừng” vẫn chảy



“Tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng đã và đang là vấn đề “nóng” ở Lâm Hà. Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, nhiều đối tượng đã bị xử lý trước pháp luật nhưng rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị “chảy máu”; những hộ trồng rừng liên tục bị đe dọa; đất rừng bị lấn chiếm, sang nhượng, mua bán ngang nhiên.

TRANG 6

Những con đường hoa ở Phường 4 - Đà Lạt

TRANG 5



TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐOÀN VĂN VIỆT:

Xây dựng, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Ngày 30 - 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu thảo luận.

Theo Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, cử tri các địa phương đánh giá cao điều hành của Chính phủ, đã có nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức, dự báo sẽ hoàn thành tất cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra; công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã và đang được đẩy mạnh càng tăng thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần quan tâm đánh giá đầy đủ hơn, đó là sự tăng trưởng của một số lĩnh vực còn thiếu vững chắc trong dài hạn; lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua nhưng đang phải đối mặt với những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, trong đó vấn đề thương hiệu nông sản Việt nói chung và thương hiệu nông sản một số địa phương, vùng miền nói riêng đang đặt ra những thách thức mới cho bài toán xuất khẩu, tiêu thụ nội địa nông lâm thủy sản.

Ngoài ra, trong báo cáo KT - XH năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản giảm có nhiều



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu trước Quốc hội.

nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do các quốc gia nhập khẩu tăng cường kiểm soát chất lượng nông sản, giám sát, truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm... Mặc dù thời gian qua các ngành, các cấp đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nhưng trên thực tế vẫn đề thị trường, thương hiệu gắn với chất lượng, giá trị sản phẩm vẫn là những thách thức lớn đối với nông sản Việt Nam. Một số mặt hàng nông sản Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, làm giả các nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa nông sản trong nước đã có thương hiệu để đưa ra thị trường tiêu thụ, đơn cử như tình trạng trà trộn, hoặc giả thương hiệu rau, củ, quả của các địa phương, trong đó có Đà Lạt, đã gây không ít thiệt hại cho bà con nông dân và ảnh hưởng thương hiệu sản phẩm có uy tín, công tác quản lý nhà nước để việc bảo vệ và phát triển thương hiệu đang

gặp không ít khó khăn.

Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2019. Bên cạnh các thương hiệu quốc gia có uy tín về chất lượng hàng hóa và dịch vụ, nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, vùng miền. Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" và phát triển được 24 sản phẩm nông nghiệp tập trung vào rau, hoa, trà, cà phê, trái cây, nằm trong nhóm những tỉnh có thế mạnh về xây dựng thương hiệu nông sản, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, thực tế của địa phương cũng đã cho thấy những hạn chế trong việc phát triển thương hiệu, nhiều nhãn hiệu đã được chứng nhận nhưng đăng ký sử dụng không có hiệu quả; có những sản phẩm lợi thế nhưng chưa được

phát triển tương xứng trên thị trường trong và ngoài nước; công tác quản lý, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sau chứng nhận còn hạn chế; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, thương hiệu còn nhiều bất cập.

Từ thực tiễn đó, trong giải pháp về phát triển thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đề xuất:

- Một là, các địa phương tiếp tục xác định sản phẩm thế mạnh của mình, tập trung nguồn lực và thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp để thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2030 đã đề ra, cần quan tâm các giải pháp nâng cao nhận thức của người sản xuất về vai trò của thương hiệu, nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu.

- Hai là, các bộ, ngành tiếp tục định

hướng và hỗ trợ địa phương đăng ký, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu trong nước, khu vực và quốc tế; phát triển ứng dụng công nghệ số đối với việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa; tăng cường kiểm soát, có chế tài đủ mạnh để phòng, chống các hành vi vi phạm về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, thương hiệu ở cấp độ quốc gia.

- Ba là, các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp cần chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, có biện pháp duy trì, bảo vệ uy tín thương hiệu; động viên, hướng dẫn các thành viên tham gia sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ tên gọi, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ phẩm nông nghiệp của mình.

- Bốn là, cần phải có chính sách mạnh mẽ và cụ thể hơn nữa hỗ trợ cho doanh nghiệp, người sản xuất tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu cho thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo bước chuyển biến trong sản xuất và kinh doanh nông sản. Tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch, tiếp tục hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các vùng chuyên canh nông sản có giá trị và từng bước xây dựng, định hình thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhận thức và hành động đầy đủ đối với vấn đề thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp và thị trường là yêu cầu đối với Nhà nước, doanh nghiệp, người sản xuất để tăng tính bền vững cho nông nghiệp Việt Nam trong dài hạn. **PV**

Kỳ họp thứ 10...

... thuộc dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan khi được điều động, luân chuyển, biệt phái; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; và Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các nhà đầu tư, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau khi nghe đại diện các sở,

ngành liên quan thông qua 5 tờ trình về các nội dung quan trọng nêu trên, các đại biểu còn được nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - HĐND tỉnh. Theo đó, tại Tờ trình 6996 của UBND tỉnh đã được Giám đốc Sở Tài chính trình bày tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo điều kiện cho cán bộ khắc phục những khó khăn ban đầu do phải chuyển đến nơi công tác mới. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái. Theo đó, chế độ hỗ trợ ngoài chế độ tiền lương và các loại phụ cấp thì cán bộ luân chuyển thuộc khối Đảng, đoàn thể được hưởng phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể tối đa là 6 tháng. Trường hợp cán bộ được điều động làm việc hiện tại từ 10 km trở lên được hưởng mức trợ cấp 1 lần và hỗ trợ hàng tháng. Nơi không có nhà công vụ hưởng mức

trợ cấp bằng 15 lần mức lương cơ sở đối với vùng 1, bằng 8 lần mức lương cơ sở đối với vùng 2.

Về Tờ trình số 6920 bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nhận thấy việc thu hồi 13.000 m² đất phi sản xuất nông nghiệp tại Phường 11, thành phố Đà Lạt hiện đang cho Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thuê là cần thiết, làm cơ sở để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để triển khai Dự án xây dựng bến bãi xe theo quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Đà Lạt.

Theo các Tờ trình về bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 là 1.259.285 triệu đồng. Bổ sung 5 dự án khởi công mới năm 2020 gồm xây dựng đường trục xã từ Quốc lộ 20 đi Tân Phú, Ninh Gia, Đức Trọng với tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng, vốn bố trí ngân sách là 8 tỷ đồng. Nâng cấp, mở rộng đường

Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng là 42 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí 8 tỷ đồng. Đóng cửa bãi rác P'ré với tổng vốn 20 tỷ đồng, vốn bố trí 6 tỷ đồng. Đóng cửa bãi rác Cam Ly với tổng vốn đầu tư 49,9 tỷ đồng, vốn bố trí 8 tỷ đồng...

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và đề nghị bổ sung trong dự thảo cần cụ thể, rõ hơn về các mức hỗ trợ cho cán bộ khi điều động, luân chuyển, bổ sung thêm chế độ cho nữ cán bộ người dân tộc thiểu số khi điều động, biệt phái, luân chuyển. Có đại biểu đề nghị cần bổ sung trong Nghị quyết về phương án xử lý khi tiến hành đóng cửa 2 bãi rác Cam Ly và P'ré cho cụ thể và rõ hơn, vốn kinh phí đầu tư nhằm sớm khắc phục những sự cố tại các bãi rác thời gian qua. Có đại biểu đề nghị HĐND cần quan tâm phân cấp kinh phí liên quan đến việc đầu tư các dự án, nhà máy xử lý rác thải, nhất là trong khâu thu gom, xử lý rác

thải đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới, trong xu hướng đô thị hóa nhanh như hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đã phát biểu giải trình thêm về các vấn đề đại biểu góp ý, đề xuất và tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan thẩm tra, cơ quan trình và cơ quan thẩm định dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận khẳng định: Với sự đồng thuận nhất trí cao đã khẳng định sự quyết tâm của HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về nội dung quan trọng, góp phần đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN THU

Thời điểm thuận lợi để đầu tư...

Theo ông Park Nam Hong, Cty đã vào Việt Nam từ năm 2000 ở Mũi Né (Bình Thuận), với ngành nghề kinh doanh là gia công hàng thủy sản... Năm 2007, giao thông vào Đà Sar không thuận lợi, nhiều đoạn đường còn chưa được trải nhựa, Cty mất khoảng 1 năm để lắp đặt thiết bị đầu tư cho nhà máy.

Thời gian đầu cho đến 2010, Cty nuôi 5 loại thiên địch khác nhau xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Nhưng, việc kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường chỉ kéo dài 3 năm. Do thủ tục xuất khẩu không thuận lợi, phải kiểm dịch động vật đến 2 lần, mất nhiều thời gian mới sang đến Hàn Quốc; nên thiên địch bị yếu và không phát huy được tác dụng như mong muốn.

Cũng trong năm 2010, chính phủ Hàn Quốc thay đổi nhiều chính sách và ưu tiên cho sản xuất hữu cơ, nên sản xuất thiên địch bị ngưng lại. Trong bối cảnh phải chuyển đổi loại hình kinh doanh, bị hạn chế số lượng sản phẩm và hạn hẹp về chi phí..., Kbil Vina chọn cung cấp rau củ cho thị trường Hàn Quốc, các siêu thị lớn của Việt Nam như Metro, hay các siêu thị nhỏ phục vụ người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Cty đã bị lỗ vốn và lỗ tăng hằng năm, dẫn đến tình hình tài chính ngày càng khó khăn.

Năm 2012, ông Park Nam Hong quyết định kinh doanh một loại mặt hàng mới, là hoa cúc trắng (dùng cho các đám tang ở Hàn Quốc) và dâu cao cấp (xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc). Trong đó, hoa cúc trắng gặp nhiều vấn đề về xuất khẩu; đồng thời, thiếu nguồn

Công ty (Cty) TNHH Kbil Vina hoạt động từ tháng 10/2007, ở Đa Sar (huyện Lạc Dương), liên tục làm ăn thua lỗ, cho đến năm 2012, bắt đầu đầu tư và trồng dâu, 2015 hòa vốn, 2016 bắt đầu có lợi nhuận... Đến nay, Cty hoạt động ổn định với 5 ha và 40 nhân viên, sản phẩm chủ yếu là dâu tây, nấm... Ông Park Nam Hong - Giám đốc Cty Kbil Vina đã kể câu chuyện về hành trình 10 năm đầu tư, tìm kiếm hướng đi cho Kbil Vina trên đất Lâm Đồng.

nguyên phụ liệu và nhân công có tay nghề; container đi Hàn Quốc cũng không thường xuyên, nên hàng bị đứt quãng.

Cũng tại thời điểm đó, việc kiểm dịch và thủ tục nhập khẩu hoa cúc trắng vào Hàn Quốc khó khăn. Chỉ một sai sót nhỏ, Cty đã gặp thiệt hại vô cùng lớn. Cty cũng chuyển đổi sang các loại hoa cúc khác, nhưng lại không cạnh tranh được về giá so với các đơn vị khác ở Đà Lạt, nên phải ngưng sản xuất và kinh doanh hoa cúc. Mặc dù vậy, nhìn lại quá trình đó, ông Park Nam Hong thấy, những vấn đề trên hoàn toàn có thể cải thiện được nếu có quy hoạch vùng trồng.

Còn sản phẩm dâu cao cấp, thời gian đầu khi trồng thử nghiệm, Kbil Vina lấy giống dâu từ Hàn Quốc và chỉ đầu tư quy mô nhỏ là 250 m², nhưng lại cho khả năng phát triển rất lớn. Vì vậy, chỉ sau thời gian ngắn, năm 2013, Cty mở rộng kinh doanh lên 2.300 m². Ông Park Nam Hong về Hàn Quốc học và tham vấn kỹ thuật trồng trọt; đồng thời, nhờ Cục Quản lý hỗ trợ nông thôn cung cấp các loại giống và tìm kiếm đề thử nghiệm các giống dâu có ở Việt Nam, như dâu Mỹ, Đức, Hà Lan, Newzealand... và loại nào thành công thì đưa ra trồng sản xuất.

Tuy nhiên, khi trồng diện tích lớn, thì Cty gặp vấn đề về vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa. Để người tiêu



Ông Park Nam Hong kể câu chuyện đầu tư tại Tọa đàm Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Đà Lạt. Ảnh: L.Hoa

dùng thường thức được trái dâu tươi ngon nhất thì điều kiện bảo quản và vận chuyển phải tốt nhất. Vì vậy, phải tìm thị trường và nhà phân phối. Thời kỳ đầu, 50% số dâu phải bỏ đi vì đã úng, thối... Ông Park Nam Hong nghiệm ra một điều, ở thị trường Việt Nam, việc vận chuyển và bán dâu cao cấp chưa được như thị trường Hàn Quốc. Do đó, để duy trì và phát triển kinh doanh dâu, ông đã cử em trai mình đến TP HCM phụ trách chính việc phân phối dâu.

Trong hoàn cảnh cạnh tranh rất

khắc nghiệt, việc kinh doanh của Cty đã gây áp lực cho gia đình. Em trai không về Hàn Quốc được, phải làm việc 5 năm gần như không có lương và gia đình phải vay mượn để tiếp tục vận hành Công ty. Vợ ông phải về TP HCM tìm việc làm. Cả gia đình đã dồn nguồn tài chính vào dâu để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014. Đến năm 2016, Kbil Vina chuyển tất cả diện tích trồng hoa cúc sang trồng dâu. Năm 2017 và 2018, Công ty đã có lợi nhuận và quyết định mở rộng thêm nữa. Hiện tại, Công ty đã hoạt

động ổn định, với 24.000 m² trồng dâu và áp dụng cách trồng dâu trên thảm cách mặt đất 1m.

Nhìn lại quãng đường đã đi qua, ông Park Nam Hong cho biết, đã trải qua rất nhiều khó khăn, vì thiếu kinh nghiệm và thiếu sự hỗ trợ trong trồng trọt, vận chuyển và phân phối; và, vì không lường trước được các kỹ thuật trồng trọt Hàn Quốc không phù hợp ở Việt Nam, nên đã gây ra những thiệt hại rất lớn. Ông đã từng phải đứng trước lựa chọn tiếp tục hay dừng lại.

Ông Park Nam Hong tâm sự: "Suốt quá trình đầu tư là thời gian lạnh lẽo không nhìn thấy mặt trời, tình hình kinh doanh bất lợi, nên việc tiếp tục là một sự dũng cảm và mạnh mẽ của doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng, quyết định của tôi chưa phải là quyết định của doanh nghiệp thông minh, mà vì không có đường lùi nên tôi phải tiếp tục. Trong suốt 5 năm qua, hoạt động kinh doanh phát triển, tôi lấy làm may mắn nhưng chưa phải là thành công vì tôi chưa đóng góp được nhiều cho thành phố.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả đáng khích lệ là việc làm rất ý nghĩa. So với thời điểm năm 2007, giá nhân công và giá thuê đất hiện nay cao hơn rất nhiều; nhưng, những hỗ trợ và ưu đãi từ chính quyền cũng nhiều hơn, nên giờ đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư. Và, Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, nếu được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo và chính quyền thì các doanh nghiệp còn thành công hơn. Hy vọng 2 nước Việt - Hàn sẽ có sự hợp tác rõ ràng và xây dựng được một chuẩn mực đầu tư".

LÊ HOA

Nuôi gà Lạc Thủy ở vùng sâu Bảo Thuận

Phát triển những vật nuôi dễ chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế cao là một ưu tiên của ngành nông nghiệp. Giữa xã vùng sâu Bảo Thuận, huyện Di Linh, những đàn gà Lạc Thủy đang mang lại thu nhập tốt cho cư dân. Đây là thành công của mô hình phát triển gà Lạc Thủy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Gà Lạc Thủy trên nền đệm lót sinh học. Ảnh: D.Quỳnh

Gia đình anh K'Nhàn, thôn Ka La, xã Bảo Thuận cũng như hầu hết các hộ xung quanh đều gắn bó với cây cà phê. Cán bộ khuyến nông đã tới tận nhà hướng dẫn anh kỹ thuật úm gà con, hỗ trợ gà giống và cả thức ăn chăn nuôi. Từ 400 con gà con bằng nắm tay trẻ con, anh úm trong nhà 1 tháng trên nền đệm lót sinh học. Sau đó, anh thả gà ra vườn nuôi thả bán tự do. Bầy gà lớn nhanh, không bệnh tật và vừa qua, anh đã xuất bán 200 con với trọng lượng xấp xỉ 1,7 kg/con cả trống cả mái. Anh cho biết:

"Gà này là giống gà ta, nuôi dễ, không cần chăm sóc nhiều mà cũng không mắc bệnh gì cả. Bán giá rất tốt, gà mái 90 ngàn/kg, gà trống 80 ngàn/kg, thương lái vào tận nơi để bắt". Hiện tại, anh K'Nhàn đã quay vườn để phát triển đàn gà và rất mừng vì đã chăn nuôi một giống gà cho thu nhập tốt.

Hộ chị Ka Yên, thôn Trại Phong cũng nuôi rất thành công đàn gà 300 con. Từ gà con mới nở, sau 4 tháng chăn nuôi, gà đủ trọng

lượng để xuất chuồng. Chị Ka Yên nuôi theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật là nuôi trong chuồng, có đệm lót sinh học trộn từ trấu và men Trichoderma. Chị Ka Yên đánh giá, trọng lượng gà không to nhưng thịt thơm ngon, giá cao, dễ bán. So với nuôi heo, nuôi bò hay gà công nghiệp thì gà Lạc Thủy dễ nuôi hơn nhiều, lại nhanh được xuất bán. Chị Ka Yên cho biết, nuôi heo, bò thì vốn vừa lớn, nuôi lại lâu, heo hay bị bệnh. Còn con

gà này dễ nuôi, thương lái lại rất chuộng nên gia đình rất thích và chị có ý định mở rộng thêm đàn gà Lạc Thủy.

Anh Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Thuận cho biết, không chỉ có hộ anh K'Nhàn, chị Ka Yên mà còn nhiều hộ khác đang nuôi gà Lạc Thủy theo chương trình hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con nuôi gà trên nền đệm lót sinh học và qua thực tế, gà Lạc Thủy hoàn toàn phù hợp với Bảo Thuận, bà con đã chủ động thả gà ra vườn nuôi thả, tối gà vào chuồng. Hiện hầu hết các hộ đã có gà bán và theo anh Phong, đây là giống gà mới rất thích hợp với Bảo Thuận cũng như phù hợp với kỹ thuật chăn nuôi của bà con. Nhiều nông hộ nhận thấy hiệu quả từ những nhà đang nuôi và cũng dự định thử nghiệm nuôi gà Lạc Thủy.

Anh Xuân Minh Duy, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, phát triển đàn gà Lạc Thủy trên nền đệm lót sinh học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bảo Thuận là một dự án của trung tâm. Gà Lạc Thủy là giống gà

ri bản địa có nguồn gốc từ tỉnh Hòa Bình. Do thịt gà thơm ngon, trọng lượng vừa phải, ngoại hình gà mái màu nâu, gà trống màu đỏ tía phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên gà Lạc Thủy có giá bán trên thị trường rất cao. Bên cạnh đó, do là gà ri bản địa nên giống gà này dễ nuôi, dễ chăm sóc, phù hợp với tư duy canh tác của cư dân nông nghiệp. Trung tâm hỗ trợ 1.800 gà giống và thức ăn chăn nuôi theo phương thức Nhà nước hỗ trợ 70%, nông dân đối ứng 30%. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con làm chuồng có đệm lót sinh học để nuôi gà. Kết quả cho thấy, tỷ lệ gà sống, phát triển rất tốt, gà lớn nhanh, ít bệnh tật. Các nông hộ nuôi gà Lạc Thủy đã nhanh chóng nhận thấy gà Lạc Thủy thích ứng với khí hậu bên ngoài do có vườn rộng, bà con đã thả tự do để gà tự kiếm ăn trong điều kiện tự nhiên. Từ thành công ban đầu có thể khẳng định, gà Lạc Thủy phù hợp với vùng Di Linh, trong điều kiện chăm sóc vừa phải. Đây cũng là một hướng mở cho đồng bào để tăng thu nhập gia đình từ chăn nuôi gia cầm.

DIỆP QUỲNH

**Hội nghị tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức
về biển, đảo**



Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 31/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong cả nước.

Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)...

Đây là những nội dung quan trọng, cập nhật về biển, đảo Việt Nam. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo nước ta. **PV**

**Toàn tỉnh tiếp nhận
gần 13.000 đơn vị máu**

Theo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận được 12.915 đơn vị/16.000 đơn vị máu (đạt 80,7% chỉ tiêu năm 2019).

Đơn vị đã xây dựng được mô hình “Điểm hiến máu cố định” vào ngày 14 hàng tháng tại cơ quan Hội CTĐ tỉnh và duy trì tổ chức tiếp nhận máu thường xuyên. Thực hiện có hiệu quả Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) dịp tết và Lễ hội Xuân hồng; “Ngày toàn dân HMTN”; “Những giọt máu hồng hè” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2019 toàn tỉnh tại huyện Cát Tiên kết hợp chương trình HMTN. Tại các địa phương và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tổ chức tốt các Ngày hội HMTN và đạt chỉ tiêu cao. Đặc biệt, tổ chức thành công chương trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội HMTN “Giọt Hồng thành phố hoa” lần thứ 7 năm 2019.

AN NHIÊN

TIẾN TỚI LIÊN HOAN MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU TOÀN TỈNH LẦN THỨ I - NĂM 2020:

Nhân rộng mô hình, chọn lựa điển hình

Nội dung này lấy ý tưởng từ sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, đồng bộ của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng. UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tiếp nối tinh thần ấy và khơi dậy, huy động tinh thần đoàn kết thi đua sôi nổi bằng chính những mô hình, điển hình tại cơ sở, khu dân cư. Đây là một bước “Tích hợp, nâng cao chất lượng” các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” hiện đã có trong cộng đồng dân cư ở các xã đạt và chưa đạt chuẩn nông thôn mới, các phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn văn minh đô thị.

Mục tiêu là xây dựng các thôn, tổ dân phố trong tỉnh thành các Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư đô thị kiểu mẫu có hạ tầng kinh tế phát triển, có hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng chung. Xây dựng các khu dân cư có môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy, an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương được tăng cường, Nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Trên cơ sở hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh, UBMTTQ các huyện, thành phố triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Mô hình “Chuyển đổi cây trồng, sản xuất theo hướng công nghệ cao” do Hội Nông dân xã Ninh Loan - Đức Trọng, Lạc Lâm - Đơn Dương, Đa Sar - Lạc Dương phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ nông dân đầu tư sản xuất rau, hoa thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng cây dược liệu sâm đương quy, chuyên đổi giống mới cây dâu nuôi tằm, cây cà phê cao sản; vận động, hỗ trợ người dân liên kết tiêu thụ sản phẩm mới ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Mô hình cây bơ sáp, bưởi da xanh, cây sầu riêng, quýt, tre tầm vông... ở xã Hương Lâm - Đa Tềh, xã Đa Oai, huyện Đa Huoai. Qua đó, đã thu hút được đông đảo bà con nông dân chuyển đổi cây trồng mới, mở

Xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” - một bước nâng cao của nông thôn mới tạo nên những nét mới và có sức lan tỏa rộng khắp. Phong trào đang diễn ra sôi nổi tại tất cả 146 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tiến tới Liên hoan khu dân cư kiểu mẫu toàn tỉnh, tạo điểm nhấn cho Lâm Đồng trong năm 2020.



Là phường trung tâm của thành phố với dân cư đông đúc, nhưng Phường 2 - Đà Lạt được đánh giá là phường có nếp sống và đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: N.Thi

rộng hàng chục héc ta đất sản xuất theo hướng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng năng suất, thu nhập cho người dân.

Về tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu có nội dung “Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội” đã được triển khai nhân rộng như: Mô hình camera an ninh ở Phường 1 - thành phố Đà Lạt do Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố phối hợp vận động Nhân dân đóng góp 128,6 triệu đồng lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Như Thạch, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Chí Thanh, góp phần giúp các ngành chức năng quản lý tốt tình hình an ninh trật tự, hạn chế tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật. Đến nay đã xã hội hóa lắp đặt camera phủ khắp thành phố Đà Lạt. Mô hình khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, cảm hóa giáo dục người làm lỗi tại cộng đồng dân cư ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh do Mặt trận chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, thành lập đội tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp lập danh sách 7 đối tượng được tha tù trước thời hạn, nghiệm ma túy, thanh thiếu niên cá biệt trên địa bàn, phân công các thành viên theo dõi, phối hợp cảm hóa giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Về nội dung “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” có mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về môi trường” do Mặt trận chủ trì phối hợp với các đoàn thể ở xã Đa Oai - huyện Đa Huoai. Hội Nông dân xã đã lắp đặt 11 bể chứa vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Hội Cựu chiến binh trồng hàng rào

cây xanh, trồng, chăm sóc 253 cây phân tán ven đường Thôn 4; Đoàn Thanh niên lắp đặt trụ, dây và bóng đèn thấp sáng đường quê... được đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm”: Vận động tiểu thương ký cam kết kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn của Phường 1 - thành phố Đà Lạt. Vận động Nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi; không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật sai quy định; cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn ở xã Hương Lâm - Đa Tềh; các hộ kinh doanh thực phẩm cam kết không vận chuyển tiêu thụ thực phẩm độc hại, không rõ nguồn gốc ở xã Ninh Loan - Đức Trọng... Xây dựng “Đoạn đường xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến đường không rác”, “Tuyến đường hoa”, “Trồng cây xanh ven đường”, “Đường cờ”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; “3 xây, 3 đẹp” (xây giếng, nhà tắm, nhà tiêu; đẹp rào, đẹp công, đẹp tường), hàng rào, công nhà kiểu mẫu... do MTTQ và các đoàn thể chủ trì, hiệp thương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện và đang có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh.

Về nội dung bình xét công nhận khu dân cư kiểu mẫu có tiêu chí “Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phân biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” phải kể tới như mô hình MTTQ các xã, thị

trấn ở huyện Đức Trọng tổ chức “Giám sát công tác bình xét hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, thực hiện Luật Người cao tuổi”; các phường, xã ở thành phố Đà Lạt tổ chức “Giám sát cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao”; huyện Di Linh thực hiện “Giám sát việc huy động nguồn lực trong Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới”; huyện Đa Tềh “Giám sát công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh””; “Giám sát đối với cán bộ, đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc giữ mối liên hệ với Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú”; huyện Bảo Lâm “Giám sát việc lập danh sách hộ nghèo được xóa nhà tạm theo Đề án 654/UBND-XD của Ủy ban Nhân dân tỉnh”.

Quá trình xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đã được các địa phương triển khai sâu rộng trong nhiều năm qua tại tỉnh Lâm Đồng. Đây chính là cơ sở, tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình, tiến tới đạt chuẩn và được công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu”. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” tiến tới Liên hoan mô hình Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN THU

Những con đường hoa ở Phường 4 - Đà Lạt

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Festival Hoa 2019 nhưng nhiều con đường được người dân trồng hoa và chăm sóc ở Phường 4 - Đà Lạt những ngày này đã rực rỡ hoa.



Ông Nguyễn Thái Chân kiểm tra hoa trồng trên đường Nguyễn Viết Xuân.

Trên một con đường hoa

Nhiều năm nay, đường Nguyễn Viết Xuân là một trong những con đường tiên phong trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp” của Phường 4 - Đà Lạt khi người dân nơi đây tự tay trồng và chăm sóc hoa ven con đường này để làm đẹp cho khu phố nơi mình sinh sống.

“Đẹp đường, đẹp nhà mình, đẹp cho cả khu phố, sạch đẹp cho cả thành phố, ai mà không muốn” - ông Nguyễn Công Tín, một người dân sống trên đường Nguyễn Viết Xuân đã tươi cười chia sẻ với chúng tôi khi ông đang chăm sóc luống hoa ven đường phía trước nhà ông trong buổi sáng.

Theo ông Tín, năm nay Đà Lạt mưa nhiều dịp cuối năm nên luống hoa trồng ven đường trước nhà có bị ảnh hưởng chút ít, nhưng không sao vì từ nay đến khi Lễ hội Hoa diễn ra, Đà Lạt đã qua mùa khô, ít mưa lại nên cây cũng dễ chăm sóc hơn. “Chỉ bỏ phân và chịu khó tưới nước là cây sẽ ra hoa ngay” - ông cười.

Theo ông Nguyễn Thái Chân - Tổ trưởng Tổ dân phố 13 trên đường Nguyễn Viết Xuân, đường hoa này

đã được người dân nơi đây duy trì trong nhiều năm nay để thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp” của thành phố.

Tính tổng cộng người dân trong khu phố cho đến nay đã trồng khoảng 300 gốc hoa dọc theo con đường này, chủ yếu là các loại hoa khá bền theo thời gian như hoa mua Thái, cúc thân gỗ, Agabăng hoa tím... “Chúng tôi chọn các loại hoa thích hợp với đường phố, thích nghi thời tiết, ít sâu bệnh, dễ trồng và dễ chăm sóc. Hoa khi trồng được giao cho các gia đình chăm sóc” - ông Chân chia sẻ.

Để chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2019 diễn ra cuối năm nay, Tổ dân phố 13, theo ông Chân, đã được phường cấp thêm một số cây hoa

giống để trồng dặm thêm những chỗ còn thưa hoặc còn trống. Đồng thời tổ dân phố cũng đã vận động mỗi nhà dân nơi đây đóng góp chừng 200 nghìn đồng để mua thêm các giống hoa mới có màu sắc đẹp, rực rỡ để trồng, đồng thời mua phân bón và tổ chức ra quân chăm sóc hoa dọc theo con đường này.

Để có những luống hoa đẹp, tổ dân phố nơi đây đã vận động các nhà dân có hoa ven đường trước nhà chăm sóc, tưới nước. Khu phố lâu nay cũng vận động cộng đồng dân cư cùng ra quân vào “Ngày chủ nhật xanh” nhổ cỏ cho các luống hoa, thu nhặt rác thải, trồng dặm thay thế các cây hoa chết, thu gom rác thải.

Đường có hoa thôi chưa đủ; tổ dân phố còn tích cực vận động dân

bỏ rác đúng giờ, tiến đến xây dựng đường phố và khu dân cư không rác, thực hiện “tuyên đường không rác”. Người dân nơi đây cho đến nay đã thực hiện khá tốt những việc làm ấy để xây dựng một con đường kiểu mẫu về “Xanh - sạch - đẹp” tại Phường 4.

Thêm nhiều con đường hoa

Trong cuối tháng 9 vừa qua, UBND Phường 4 đã đưa ra kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa lần thứ VIII năm 2019 trên địa bàn phường, với trọng tâm chính là công tác vận động người dân tham gia chỉnh trang đô thị của thành phố, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh trong khuôn viên hay trước nhà nơi mình sinh sống, trồng hoa ven các con đường, bỏ rác đúng nơi quy định.

Phường trong dịp này cho biết cũng sẽ tăng cường tham gia cùng thành phố kiểm tra, xử lý việc treo bảng hiệu quảng cáo không đúng quy định trên các con đường, tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để mua bán gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Phan Văn Thế - cán bộ địa chính - xây dựng Phường 4 cho biết, thành phố trong dịp này hỗ trợ gần 3 triệu đồng cho công tác tôn tạo cảnh quan cùng khoảng 2 nghìn cây giống gồm hoa cúc thân gỗ, họa mi, tường vi cho phường. Phường đã cấp số cây

giống hoa này đến các tổ dân phố, đến các chùa và nhà thờ trên địa bàn có nhu cầu. Số cây giống hoa này đến nay đã được người dân cùng các đơn vị trồng và chăm sóc.

Theo ông Phan Ngọc Toàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 4, Mặt trận Phường trong năm luôn phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong phường đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng phường văn minh đô thị; tích cực vận động người dân trồng hoa và cây xanh làm đẹp thành phố, vận động dân tích cực tham gia ra quân “Ngày chủ nhật xanh” vì môi trường, tham gia thu gom rác thải, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định vì một thành phố sạch đẹp.

Để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII trong cuối năm nay, ông Toàn cho biết hầu như tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường đến nay đều có đoạn đường hoa hay xây dựng bồn hoa. “Chúng tôi đang tích cực nhân rộng các mô hình này bằng cách vận động các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư tài trợ phân bón, giống hoa, vận động các gia đình có điều kiện có thể mua giống hoa về trồng ven đường trước nhà mình hay vào các khoảng đất trống ven đường. Hy vọng trong thời gian đến phường sẽ có thêm nhiều con đường hoa nữa để làm đẹp thêm cho Đà Lạt” - ông Toàn chia sẻ.

GIA KHÁNH - HUONG LÊ

Truyền niềm đam mê lịch sử cho các thế hệ học trò

Tại một tiết học Lịch sử của học sinh Trường THPT Đức Trọng, các em dường như “bị” cuốn vào dòng lịch sử được thầy giáo Thân Tuấn kể thông qua những câu chuyện thú vị, hay đó là những nhân vật lịch sử, hoặc cũng có thể là những đoạn phim tư liệu về lịch sử sống động... Bằng kinh nghiệm và tình yêu nghề, thầy Thân Tuấn luôn biết cách thổi hồn vào từng bài giảng nhằm thu hút học trò chú ý lắng nghe. Những tiết học Lịch sử cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua và qua mỗi tiết dạy, không đơn thuần là truyền dạy kiến thức, mà thầy giáo Tuấn còn mong muốn các thế hệ học trò thêm yêu và tự hào về dân tộc mình qua từng trang lịch sử.

Với một bộ phận không nhỏ các em học sinh, môn học Lịch sử được coi là môn học khô khan, cứng nhắc với những dấu mốc, sự kiện, ngày tháng... phải học thuộc lòng. Nhưng tại Trường THPT Đức Trọng, có rất nhiều em học sinh thích thú học bộ môn này và hàng năm, nhà trường đều có học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Lịch sử, trong số đó có nhiều em đã được tuyển thẳng vào các trường đại học. Có được điều này là nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ thầy cô giáo dạy môn Lịch sử, đặc biệt là thầy giáo Thân Tuấn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường.

Trong thời gian qua, thầy giáo Thân Tuấn đã có nhiều sáng kiến,

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, năm 2000, thầy giáo Thân Tuấn về Trường THPT Đức Trọng (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) công tác. Gần bó với ngôi trường 19 năm qua, thầy Tuấn đã có nhiều sáng kiến hay, phương pháp giảng dạy mới để đưa môn Lịch sử gần với các em học sinh hơn.

kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn Lịch sử như: Sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn một số phương pháp học và ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945” cho các em học sinh, hay sáng kiến “Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử thế giới lớp 12 thông qua dạy học chủ đề về lịch sử nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu; đến năm học 2017-2018, với sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Lịch sử”, đã phát huy tốt hiệu quả, nhiều học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh và Quốc gia.

Với những sáng kiến kinh nghiệm này, cùng phương pháp giảng dạy khoa học, không nhàm chán, thầy giáo Thân Tuấn đã thật sự thu hút các em học sinh qua từng bài giảng, để các thế hệ học trò ngày càng yêu thích bộ môn Lịch sử hơn.

19 năm đứng trên bục giảng, thầy Tuấn luôn dạy cho các thế hệ học trò hiểu rằng, học Lịch sử rất thú vị và cần thiết; phải suy ngẫm và sáng tạo chứ không đơn điệu là những con số, sự kiện, ngày tháng năm. Mỗi tiết lên lớp của thầy đều được học trò chào đón nồng nhiệt và hào hứng.



Thầy giáo Tuấn chụp hình cùng các em học sinh xuất sắc. Ảnh: N.Minh

Trong phương pháp của thầy, không yêu cầu phải thuộc lòng những kiến thức trong sách giáo khoa mà phải luôn biết cách tư duy, sáng tạo, có hiểu biết đầy đủ hơn về những kiến thức đã được học.

Ngoài công tác giảng dạy, thầy giáo Thân Tuấn còn được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

bộ môn Lịch sử. Với nhiệm vụ này, thầy giáo Tuấn luôn nỗ lực hết mình để vận động và tuyển chọn các em tham gia đội tuyển. Đồng thời, thầy cũng luôn tìm tòi các hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp, giúp đội tuyển đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Tính

từ năm 2015 đến nay, riêng bộ môn Lịch sử, Trường THPT Đức Trọng có 33 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 em tham gia đội tuyển tham dự kỳ thi cấp Quốc gia, trong đó có 4 em đoạt giải. Năm học vừa qua, nhà trường có em Linh Phụng Thiên Trang, học sinh lớp 12 đã đoạt giải khuyến khích môn Lịch sử cấp Quốc gia và em đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

Say mê và tâm huyết với nghề, thầy Tuấn không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ của mình, thầy đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam nhiều năm nay. Và hiện tại, thầy giáo Thân Tuấn đang điều hành hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của nhà trường, tạo sân chơi cho các em học sinh làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Với những nỗ lực của bản thân, thầy Tuấn đã gặt hái được nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, liên tục 10 năm liền từ 2009 đến 2019, đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen. Năm học 2015-2016, thầy được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. **NHẬT MINH**

“MÁU RỪNG” VẪN CHẢY



Các đối tượng ngang nhiên đưa máy múc vào ủi đường giữa rừng tự nhiên.

Tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng đã và đang là vấn đề “nóng” ở Lâm Hà. Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, nhiều đối tượng đã bị xử lý trước pháp luật nhưng rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị “chảy máu”; những hộ trồng rừng liên tục bị đe dọa; đất rừng bị lấn chiếm, sang nhượng, mua bán ngang nhiên.

Nhiều hộ dân trồng rừng bị đe dọa

Đó là câu chuyện đã xảy ra từ những năm trước. Năm 2016, ông Phạm Thanh Tú (51 tuổi), thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh có đủ các giấy tờ hợp pháp để tiến hành trồng rừng trên diện tích 6,7 ha đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 292, lâm phần thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Lán Tranh (nay là BQLRPH Lâm Hà). Tuy nhiên, diện tích đất này nhiều lần bị các đối tượng phá và lấn chiếm. Tháng 4/2018, gia đình ông Tú dựng căn nhà gỗ lợp tôn tại đây để tiện trông coi. Ngày 14/6/2018, gia đình ông trồng mắc ca trên diện tích này, sau đó 5 ngày thì bị chặt 100 cây. Do bị phá nên gia đình ông dựng tiếp một căn nhà tạm để tiện trông coi thì có một số đối tượng lạ mặt không cho dựng và dọa “nếu dựng nhà sẽ bị đốt”. Đêm 2/7/2018, toàn bộ vật liệu để trên nền nhà đã bị đốt. Và đến ngày 26/7/2018 căn nhà bị đốt cháy hoàn toàn. Theo ông Tú, việc các đối tượng ngang nhiên uy hiếp những hộ có diện tích trồng rừng, nhằm lấn chiếm diện tích này để sang nhượng trái phép.

Vụ việc thứ 2 của ông Trần Đức Hòa (56 tuổi), trú tại thôn Tân Bình, xã Tân Thanh. Cụ thể, ngày 31/7/2013, ông Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi) trú tại xã Tân Hà đã nhận hợp đồng giao khoán với BQLRPH Lán Tranh để trồng rừng trên diện tích 4,4 ha tại Lô B2 Khoảnh 3, Tiểu khu 287 thời hạn 50 năm. Ông Toàn và ông Hòa đã có hợp đồng hợp tác trồng rừng với thời hạn 46 năm công chứng tại Văn phòng công chứng Lâm Hà ngày 2/2/2016.

Theo đó, ông Hòa sẽ đảm nhận toàn bộ việc trông rừng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm sau khi thu hoạch. Lợi nhuận ông Toàn hưởng 40%, ông Hòa hưởng 60%. Đồng thời, ông Hòa chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến

diện tích được giao khoán và cây trồng. Do diện tích rộng, ông Hòa đã thỏa thuận cùng ông Hoàng Văn Môn trú tại xã Tân Thanh chăm sóc, quản lý diện tích đất trên. Mỗi người quản lý 2,2 ha. Đến tháng 11/2017, trên diện tích đất rừng này đã trồng cây sao, hiện khoảng 4 - 5 tuổi. Tuy nhiên, có một số đối tượng đã tự ý đưa máy múc vào phá hoại gần 15.000 m², làm hư hại hoàn toàn lượng cây sao trên diện tích đất này. Vụ việc đã được ông Hòa gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Ngày 15/6/2018, gia đình ông Hòa đã trồng mắc ca trên diện tích 8.000 m². Mắc ca phát triển tốt, độ cao từ 50 cm - 1 m/cây. Đến 9/12/2018, lợi dụng ban đêm không người trông coi có đối tượng đã chặt hạ hơn 250 cây mắc ca. Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, trên diện tích hơn 1,5 ha, cây sao, mắc ca đã bị chặt trắng hoàn toàn, có dấu vết của việc đưa máy múc lên đào xới. Ông Hoàng Văn Môn cho biết thêm, khi ông dọn dẹp đất để trồng lại cây rừng thì có đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa ngăn không cho trồng lại.

Trả lời về vụ việc của ông Trần Đức Hòa, Công an huyện Lâm Hà cho biết: Đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ làm rõ đối tượng, tiến hành định giá tài sản và làm việc với ông Hòa, ông Môn, các đối tượng nghi vấn liên quan và phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và BQLRPH Lâm Hà để xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra giải quyết tin báo đã hết và chưa xác định được đối tượng nên ngày 18/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo.

Đây là những vụ việc tiêu biểu mà người dân có đơn gửi cơ quan chức năng. Nhưng nằm sâu trong các tiểu khu, còn nhiều người dân cũng đang rơi vào tình trạng này.

Trong đó có cả những hộ người đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên đã sinh sống tại khu vực này từ lâu. Hiện các hộ này đang thực hiện trồng cây rừng xen vào diện tích mà phê trước đây theo nội dung Đề án số 04 ngày 27/7/2014 của UBND huyện: Người dân vừa trồng rừng vừa có thể canh tác nông nghiệp xen canh dưới tán cây rừng với mật độ trồng phù hợp, đảm bảo, diện tích rừng vừa được phục hồi và vẫn đảm bảo được kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không yên tâm sản xuất bởi diện tích đất liên tục bị lấn chiếm và đe dọa lấn chiếm. Chỉ sau một đêm nhiều diện tích cả phê, cây rừng bị chặt phá. Và lợi dụng những ngày cuối tuần khi bà con vào xã đi lễ nhà thờ các đối tượng dùng máy múc vào đào xới để khẳng định “chủ quyền”.

Việc mua bán, sang nhượng đất rừng trong các tiểu khu còn diễn ra rất “sôi động”. Đơn cử như tại Tiểu khu 287, 292, người dân nơi đây cho biết nhiều diện tích đất rừng đã được mua qua bán lại, giá trung bình 400 - 500 triệu đồng/ha, đồng thời, việc lấn chiếm đất lâm nghiệp tại những khu vực này thời gian gần đây diễn ra rất ngang nhiên.

Trao đổi về những bất ổn trên, đại diện lãnh đạo BQLRPH Lâm Hà bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn tới việc diện tích và loại cây mà người dân trồng có đúng với phương án giao khoán đất lâm nghiệp để trồng rừng hay không. Nếu người dân trồng sai diện tích, sai loại cây rừng thì đã có cơ quan chức năng xử lý. Không có cá nhân hay thế lực nào tự ý giải quyết việc này theo kiểu chặt cây, đe dọa, hành hung...



Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị làm tặc đốn hạ.

Mất rừng ngay cạnh trạm QLBR

Tại khu vực các tiểu khu nói trên, diện tích rừng tự nhiên cũng bị tác động. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực này nhiều cây gỗ lớn có đường kính gần 90 cm bị đốn hạ và xẻ ngay trong rừng. Nhiều con đường do các đối tượng tự ý dùng máy múc để mở giữa rừng. Vết đất còn rất mới, nhiều cây rừng lớn bị cưa đổ ngổn ngang. Một hộ nhận khoán tại khu vực này khẳng định: “Có rất nhiều con đường như thế giữa rừng. Chúng tôi đã báo trạm QLBR nhiều lần nhưng không thấy trạm có động thái gì”. Người dân nơi đây cho biết thêm, hiện khu vực này có một số máy múc thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày được giấu kỹ trong rừng.

Điều đáng nói là để vào các tiểu khu này chỉ có con đường độc đạo đi qua Trạm QLBR Con Ó. Chiều 23/10, trao đổi với chúng tôi về việc Trạm Con Ó có phát hiện và báo cáo có xe máy múc đi vào rừng hay không, ông Võ Kim Lan - Phó BQLRPH Lâm Hà cho biết: Trạm đã báo cáo bằng miệng trước đó 1 ngày.

Để khẳng định rõ việc rừng tự nhiên tại đây đang bị tác động mạnh và để đối chiếu với trả lời từ phía BQLRPH Lâm Hà, phóng viên đã chủ động liên lạc với Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Sau khi có thông tin từ phóng viên, ngày 25/10, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà phối hợp với đội KLCD&PCCCR số 1 và UBND xã Phúc Thọ đã tổ chức kiểm tra về việc phá rừng, san ủi làm đường xảy ra tại Lô c1, Khoảnh 1a, Tiểu khu 286A. Kết quả phát hiện hiện trường phá

rừng, rà ủi đường, rừng bị phát lộ với diện tích 6.750 m², 43 cây gỗ đường kính mặt cắt gốc từ 14 - 70 cm bị cưa hạ, khối lượng còn lại tại hiện trường đo đếm được 8.472 m³. Tại vị trí này bị san ủi mở đường dài 385 m, rộng 3 m. Tại Lô C2 Khoảnh 2, Tiểu khu 287 phát hiện hiện trường phá rừng trái phép với diện tích 2.235 m², có 40 cây gỗ có đường kính gốc chừa từ 16 - 40 cm bị cắt khúc, gom đống. Tại đây cũng có con đường dài 385 m, rộng 3 m vừa san ủi. Dấu vết tại hiện trường cho thấy sau khi ủi đường, cắt cây, xe cơ giới vào cào, xới lớp đất mặt. Ngoài ra, khu vực lân cận còn có 3 điểm lộ lộ phát khác bằng dao, rựa phá hủy hoàn toàn các cây tái sinh cho đến những cây có đường kính 15 cm trở xuống. Toàn bộ diện tích bị tác động trên đều thuộc rừng tự nhiên. Ngoài ra, qua kiểm tra cũng đã phát hiện 1 máy múc được giấu trong rừng tự nhiên tại Lô c1, Khoảnh 3, Tiểu khu 287.

Toàn bộ các diện tích bị phát hiện phá rừng trên chỉ cách trạm Con Ó trong vòng bán kính gần 2 km, có đường đi thuận lợi. Diện tích phá rừng, san ủi làm đường lớn, thời gian vi phạm kéo dài nhưng cán bộ trạm “không hề hay biết”. Hay nói đúng hơn đó là hậu quả từ việc buông lỏng quản lý của đơn vị chủ rừng. Từ việc đe dọa các hộ dân trồng rừng, lấn chiếm đất rừng cho đến đưa máy móc tác động vào rừng tự nhiên... đều diễn ra công khai. Diện tích bị tác động lớn và mức độ tác động nghiêm trọng. Ở nơi được cho là còn nhiều diện tích rừng nhất của huyện Lâm Hà, “máu rừng” vẫn đang chảy.

Lúng túng xác định ranh các lô đất ở Khu quy hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền

Dù người dân nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng việc một người dân tự ý lấn chiếm đất công sản tại Khu quy hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền sử dụng vào việc riêng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến dư luận bất bình...



Hiện trường hàng rào cùng công trình có mái che dựng trái phép trên đất thông hành tại Khu quy hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền.

Theo đơn phản ánh của người dân Khu phố 3, Khu quy hoạch (KQH) Bạch Đằng - Ngô Quyền (Phường 6, TP Đà Lạt), thời gian qua, ông Hoàng Văn Thanh (ngụ tại lô A66a KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền, hiện đang công tác tại một cơ quan cấp sở của tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý lấn chiếm đất công sản sử dụng làm đường thông hành của khu dân cư. Cũng theo người dân Khu phố 3, phần đất ông Thanh tự ý lấn chiếm là đất thông hành có chiều rộng 5 m, dài 20 m rồi cho rào chắn làm của riêng.

Điều đáng nói, trong 3 năm qua, nhiều lần người dân có đơn thư tố cáo gửi UBND Phường 6 (TP Đà Lạt), nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đã vậy, ngày 1/3/2019, ông Thanh lại tiếp tục cho thợ sắt dựng khung sắt, lợp tôn trên phần đất đã chiếm dụng khiến người dân trong khu phố bất bình, tiếp tục có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Tiếp đó, ngày 10/10/2019, gia đình ông Thanh lại cho dựng nhà, hàng rào bao phủ phần đất lấn chiếm, khi người dân gọi báo cho UBND phường thì chỉ nhận được câu trả lời là ngày cuối tuần, người dân bức xúc đứng ra ngăn chặn việc dựng công trình trái

phép thì ông Thanh lại thách thức.

Mang bức xúc của người dân làm việc với UBND Phường 6, chúng tôi được lãnh đạo phường cho biết: Vụ việc xảy ra đã lâu, gia đình ông Thanh đã dựng hàng rào từ năm 2016. Ngày 3/7/2019, UBND Phường 6 đã lập biên bản, cho tháo dỡ phần hàng rào bao tôn kẽm tại lô A66a KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền. Cũng theo lãnh đạo Phường 6, gia đình ông Thanh đã cho dựng hàng rào trên đất quy hoạch đường thông thành thuộc khu quy hoạch bằng vật liệu khung sắt hộp, bao tôn kẽm với kích thước rộng 3,8 m dài 16 m; cao 3,5 m. UBND Phường 6 đã cho tháo dỡ toàn bộ hàng rào tôn kẽm lấn chiếm đường thông hành theo quy hoạch tại khu vực trên.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND Phường 6 (TP Đà Lạt) Vũ Thành Sơn, UBND phường chỉ thực hiện giải tỏa phần hàng rào và một phần công trình mà gia đình ông Thanh cho dựng trái phép trên đất thông hành. Còn về phần đất người dân tố cáo gia đình ông Thanh bao chiếm đất thông hành, phường chưa thể xác định bởi đơn vị quy hoạch chưa bàn giao đất cho phường quản lý. Và theo bản đồ quy hoạch, phần đất thông hành của khu dân cư rộng 5 m, dài gần 27 m, nhưng thực tế phần

đất thông hành hiện hữu lại lớn gần gấp đôi nên phường chưa thể xác định.

Lãnh đạo UBND Phường 6 cũng cho biết thêm: Ngày 24/5/2019, UBND phường đã chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Đà Lạt; chủ đầu tư các lô A.12, 13b, 14 và A66a tiến hành kiểm tra hiện trường... Kết quả kiểm tra cho thấy, theo Quyết định 60/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì quy hoạch đường thông hành tại cụm các lô A.10 đến A.14 và lô A66a KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền rộng 5 m, nhưng kiểm tra thực tế hiện trường ranh đất của các hộ giáp với đường thông hành của KQH thì cơ bản đảm bảo theo giấy chứng nhận được cấp, nhưng đường thông hành tại vị trí lô A.10 và lô A66a; lô A.12 và lô A66a, A66b lại lớn hơn (rộng từ 7,7 m đến 9 m) so với đường thông hành thuộc KQH đã được quy hoạch là rộng 5 m.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Chủ tịch UBND Phường 6, cho biết: Ngày 27/5/2019, UBND Phường 6 đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Lạt đề nghị xác định đường thông hành tại cụm các lô từ A.10 đến A.14 và lô A66a KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận nên còn phải chờ.

Cũng theo Chủ tịch UBND Phường 6 Vũ Thành Sơn, để thuận tiện trong quá trình sử dụng đúng ranh đất được cấp cũng như việc tham gia giao thông của người dân, đồng thời trả lại hiện trạng đúng theo quy định; UBND Phường 6 kiến nghị UBND TP Đà Lạt chỉ đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Phường 6 cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác định ranh giới đất, đường thông hành tại cụm các lô A.10, A.11, A.12, A.13, A.14 và A66a; và xác định ranh giới lô đất A.65 KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền. Đồng thời, tổ chức đo đạc, xác định lại toàn bộ ranh đất tại các lô đất trên, đường quy hoạch nội bộ, đường thông hành thuộc KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền nhằm xác định rõ ranh giới sử dụng của các hộ liên quan để có cơ sở quản lý, thuận tiện trong quá trình xây dựng nhà ở, cũng như thuận tiện trong công tác quản lý về trật tự xây dựng tại địa phương.

THỤY TRANG

Huyện đoàn Lạc Dương thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Huyện đoàn Lạc Dương vừa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ với 10 thành viên - đây là nơi để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên. Qua đó, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Với mục đích nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, CLB sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần; ngoài ra, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm. Nội dung hoạt động của CLB chủ yếu là nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn, các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trong và ngoài nước liên quan và ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các vấn đề lý luận công tác thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử của tổ chức Đoàn; đồng thời thảo luận, trao đổi, phản biện các kế hoạch, chủ trương của Tỉnh Đoàn; định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tổ chức đoàn cơ sở; thành lập và duy trì tốt hoạt động của Fanpage Tuổi trẻ Lạc Dương, Lạc Dương tôi yêu. Bên cạnh đó, tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên trang mạng xã hội thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ; nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên...

VIỆT HÙNG

Đã phát triển tuyến vận tải đến 40 tỉnh, thành trên cả nước



Dịch vụ vận tải được đánh giá có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động vận tải. Đặc biệt, trong hoạt động kinh doanh vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực khi các đơn vị vận tải đã đầu tư thay thế hầu hết các xe mới, xe giường nằm trên tuyến đường dài, chất lượng dịch vụ cũng được nâng cao. Số lượng các tuyến vận tải đã phát triển đến 40 tỉnh, thành trên cả nước, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và khách du lịch.

Theo thống kê của Sở GTVT, đối với dịch vụ vận tải bằng xe buýt, tỉnh hiện có 4 đơn vị với tổng số phương tiện là 83 xe, hoạt động trên 10 tuyến. Hoạt động vận tải bằng xe taxi có 9 đơn vị kinh doanh vận tải với 1.565 phương tiện. Chất lượng phương tiện taxi được đánh giá là khá tốt, giá cước vận chuyển tương đối thấp so với mặt bằng chung cả nước.

Còn vận tải theo tuyến cố định, mạng lưới tuyến đã trải dài đầy đủ từ Lạng Sơn đến Cà Mau, chất lượng phương tiện cũng được đánh giá khá tốt với số lượng xe vận chuyển chủ yếu là xe giường nằm...

NGUYỄN NGHĨA

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Mở rộng đối tượng, tăng mức độ ứng dụng công nghệ cao

Số liệu cập nhật mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết: Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 56.400 ha. Cụ thể, bao gồm các loại cây trồng như: rau (hơn 22.140 ha); cà phê (hơn 19.245 ha); chè (gần 6.110 ha); lúa (4.515 ha); hoa (hơn 2.750 ha); cây ăn quả (860 ha); cây đặc sản (155 ha); dược liệu (145 ha) và cây trồng khác (480 ha).

Trên tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vừa nêu, đối tượng thực hành công nghệ mới ngày càng mở rộng từ nông hộ ở khu vực ven đô, khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... đến các quy mô trang trại, doanh nghiệp đầu tư trong nước và nước ngoài tại Lâm Đồng. Trong đó, ghi nhận 8 doanh nghiệp Lâm Đồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

sản xuất gần 280 ha rau, hoa là: Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt, Công ty Dalat Hasfarm, các Công ty TNHH Đà Lạt G.A.P, Trang trại Langbiang, Hoa Mặt Trời, Trường Hoàng, Phong Thủy và Trà Long Đình.

Đặc biệt, các biện pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ngày càng đa dạng, mức độ ngày càng phát triển gồm: 28.000 ha tưới tự động, gần 10.750 ha màng phủ nông nghiệp, 4.400 ha nhà kính, hơn 1.200 ha nhà lưới, 60 ha lắp đặt cảm biến kết nối vạn vật, 30 ha thủy canh... Bên cạnh đó, còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đạt tỷ lệ 15% lượng thuốc canh tác; nhân nuôi các loại thiên địch như nhện bắt mồi *Hypoaspis miles*, *Amblyseius* sp... Ngoài ra, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển 51 cơ sở cây mô công nghệ hiện đại với công suất 45 triệu cây giống mỗi năm...

Kết quả mở rộng đối tượng, tăng mức độ

ứng dụng công nghệ cao đáng kể nói trên trên địa bàn Lâm Đồng được hợp thành từ hai nhóm giải pháp trọng tâm là chính sách và khoa học công nghệ. Đó là tạo cơ chế, môi trường thuận lợi khuyến khích đầu tư vốn, công nghệ mới vào sản xuất đối với các thành phần kinh tế; quy mô đầu tư từ các vùng nông nghiệp trọng điểm đến các vùng nông nghiệp mới chuyển đổi. Đồng thời, tính riêng trong 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai khoảng 500 mô hình chuyển giao, nhân rộng công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại từ các nước Hà Lan, Pháp, Bỉ, Israel, Nhật, Thái Lan... Và đây được xác định là hai nhóm giải pháp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao đồng bộ trong thời gian tới, nhằm nâng cao sức cạnh tranh nông sản, hướng đến phát triển nền nông nghiệp toàn diện và bền vững trên địa bàn.

VĂN VIỆT

QUỐC TẾ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Tổng thống Nigeria



Phó Tổng thống Nigeria Yeni Osinbajo và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nigeria, tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Nigeria, ngày 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Nigeria Yeni Osinbajo; làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Nigeria; thăm trụ sở Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) và gặp Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou.

Trong các buổi làm việc và tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin cho lãnh đạo Nigeria về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, trao đổi sâu rộng về các vấn đề quan hệ song phương; khẳng định sự quan tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nigeria nói riêng và với châu Phi nói chung; chúc mừng Ngài Tổng thống Muhammadu Buhari và Đảng Đại hội những người Tiến bộ (APC) đã được người dân tin nhiệm bầu tiếp nhiệm kỳ thứ hai.

Tại hội đàm với Phó Tổng thống Yeni Osinbajo, ngài Osinbajo cho biết, Nigeria luôn quan tâm theo dõi và rất ấn tượng trước những bước phát triển to lớn của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, công nghiệp và dịch vụ; coi đây là nguồn động lực, cổ vũ cho Nigeria phát triển.

Về chính trị-ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, kể cả cấp cao trên tất cả các kênh để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; lãnh đạo Nigeria hoan nghênh và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam mở rộng quan hệ với các quốc gia thành viên ECOWAS và Liên minh châu Phi (AU), đồng thời đề xuất Việt Nam đóng vai trò cầu nối để Nigeria mở rộng hợp tác với các nước ASEAN.

Về thương mại - đầu tư, hai bên đã trao đổi các biện pháp thực chất nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại trong thời gian tới; theo đó, nhất trí cần: (i) thiết lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động hợp tác, chú trọng vai trò của Ủy ban Thương mại cũng như đây mạnh mẽ các cơ chế hiện có; (ii) tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp sang thăm lẫn nhau để trao đổi thông tin về thị trường, chính sách thương mại, quy định xuất nhập khẩu của mỗi nước; (iii). Với các thế mạnh riêng có, Việt Nam mong muốn gia tăng kim ngạch thương mại với Nigeria thông qua trao đổi các mặt hàng điều, thủy sản, lúa gạo, giấy da, may mặc... mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Nigeria.

Về nông nghiệp và các lĩnh vực khác, lãnh đạo Nigeria chia sẻ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh Nigeria đang tích cực mở rộng sản xuất nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; bày tỏ quan tâm đối với ý tưởng mở đường bay trực tiếp giữa hai nước; mong muốn tăng

cường trao đổi nhân dân, văn hóa và thể thao, cho rằng một trận đấu bóng đá hữu nghị sẽ là khởi đầu đáng khích lệ, mở đường cho các hoạt động hợp tác về thể thao, văn hóa và du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.

Kết thúc buổi hội đàm, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống Yeni Osinbajo, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Nigeria Zubairu Dada và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari.

Trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Nigeria, Phó Thủ tướng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; khẳng định quan hệ với Nigeria nói riêng và với các nước bạn bè châu Phi nói chung là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao những tiềm năng và thành tựu hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại; khẳng định Quốc hội Nigeria mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn hai bên ký kết được nhiều văn kiện tạo đòn bẩy cho hợp tác thương mại.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến lãnh đạo Quốc hội Nigeria; tin tưởng các hoạt động trao đổi đoàn sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nigeria nói chung và hợp tác Nghị viện nói riêng.

Trước đó, cùng ngày, tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, lãnh đạo ECOWAS bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về kinh tế - xã hội và hội nhập mà Việt Nam đã đạt được kể từ khi tiến hành đổi mới đến nay; chúc mừng Việt Nam đã trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các vấn đề an ninh chung của khu vực và thế giới.

Vinh dự lần đầu tiên được đến thăm trụ sở ECOWAS - "mái nhà chung" của 15 quốc gia Tây Phi, Phó Thủ tướng nhân mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống châu Phi; mong muốn các nước đang phát triển như các quốc gia Tây Phi và Việt Nam cần tăng cường hợp tác và trao đổi, ủng hộ lẫn nhau để nâng cao tiếng nói, vai trò ảnh hưởng tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, trong phong trào Không liên kết và khuôn khổ Nam-Nam. **TTXVN**

TIN BUỒN

Tỉnh ủy Lâm Đồng vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ ông **Nguyễn Xuân Bích**. Sinh năm 1929. Hưởng thọ 91 tuổi. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 18 giờ 10 phút, ngày 30/10/2019 (nhằm ngày 3 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

Cha đẻ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Linh cữu quàn tại nhà riêng: Số nhà 41/1 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lễ viếng: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 (nhằm ngày 4 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

Lễ di quan: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 3/11/2019 (nhằm ngày 7 tháng 10 năm Kỷ Hợi)

An táng tại Nghĩa trang Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng kính báo.

THÔNG BÁO Về việc giải thể hợp tác xã

Tên hợp tác xã: **DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT**
Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/MST: **5801416802**
Ngày cấp: **10/10/2019**
Nơi cấp: **Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND TP Đà Lạt**
Địa chỉ trụ sở chính: **254 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:
Quyết định giải thể số: 01/2019/QĐGT-HTX ngày 29/10/2019
Lý do giải thể:
- Ngừng hoạt động kinh doanh do không có ý kiến thống nhất giữa các thành viên.
- Còn khó khăn về vốn.
- Chưa có quỹ đất
Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

THÔNG BÁO V/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh thông báo với nội dung như sau:
Ông Bạch Hồng Công được UBND huyện Đạ Tẻh cấp QSD đất tại thửa đất số 1581, tờ bản đồ 21, diện tích 102 m² đất ở theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 1/4/1993 của UBND huyện Đạ Tẻh.
Năm 2001, ông Bạch Hồng Công đã chuyển nhượng QSDĐ cho ông Lê Ngọc Bông, thường trú tại Tổ dân phố 3a, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, theo Hợp đồng số 283 ngày 27/7/2001. Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSD đất theo quy định. Ông Bạch Hồng Công đã làm hợp đồng CNQSD đất cho ông Lê Ngọc Bông có xác nhận của UBND huyện Đạ Tẻh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2001, ông Bạch Hồng Công đã đi khởi địa phương cho đến nay hiện không liên lạc được.
Năm 2014, ông Lê Ngọc Bông đã chết, để thừa kế lô đất trên cho ông **Lê Ngọc Tâm**. Nay ông Lê Ngọc Tâm đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh liên hệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện ông Bạch Hồng Công đang ở đâu liên hệ với UBND thị trấn Đạ Tẻh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên mà ông Bạch Hồng Công không liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định và đồng thời không có ai tranh chấp, khiếu nại, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính và tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông **Lê Ngọc Tâm** theo quy định, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.